

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của BHTGVN

Với nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người gửi tiền và góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã chủ động triển khai các nghiệp vụ về BHTG, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm, cụ thể như sau:

1. Triển khai chính sách BHTG

Cấp và thu hồi chứng nhận BHTG

Tính đến cuối tháng 6/2019, có 1.282 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm 95 Ngân hàng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, 01 Ngân hàng hợp tác xã; 1.182 QTDND và 04 tổ chức tài chính vi mô. BHTGVN đã cấp mới 01 Chứng nhận tham gia BHTG, cấp lại 01 Chứng nhận và 257 bản sao Chứng nhận tham gia BHTG cho các TCTD; thu hồi 01 Chứng nhận tham gia BHTG.

Thu phí BHTG, quản lý và đầu tư vốn tạm thời nhàn rỗi

Trong 6 tháng đầu năm, BHTGVN đã thực hiện thu phí BHTG kỳ Quý I và Quý II/2019 đối với các tổ chức tham gia BHTG đạt 101,4% kế hoạch 6 tháng đầu năm và bằng 50% kế hoạch cả năm 2019. Nhìn chung, các tổ chức tham gia BHTG đã thực hiện nghiêm túc việc tính và nộp phí theo quy định.

Chi trả tiền gửi được bảo hiểm, kiểm soát đặc biệt và thu hồi tài sản

Trong 6 tháng đầu năm 2019, không phát sinh việc chi trả tiền bảo hiểm đối với các tổ chức tham gia BHTG.

BHTGVN đã tích cực kiểm tra, giám sát và tham gia quá trình KSDB, chủ động theo dõi, tổng hợp cập nhật kịp thời diễn biến tình hình hoạt động, cũng như số

liệu, xác định số tiền dự kiến chi trả của các QTDND có vấn đề. Đối với các QTDND yếu kém, có khả năng lâm vào tình trạng phá sản, BHTGVN luôn chủ động nắm tình hình và chuẩn bị các phương án chi trả khi phát sinh nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm.

Giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ và tham gia xử lý các QTDND yếu kém

BHTGVN tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát các tổ chức tham gia BHTG, phối hợp triển khai hiệu quả việc cung cấp thông tin giữa NHNN và BHTGVN trong công tác giám sát từ xa theo quy định tại Thông tư số 34/2016/TT-NHNN ngày 28/12/2016 của NHNN. BHTGVN thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của tổ chức tham gia BHTG. Thông qua hoạt động giám sát từ xa, BHTGVN sẽ phát hiện các tổ chức yếu kém, tiềm ẩn rủi ro, báo cáo NHNN có biện pháp xử lý kịp thời. Hoạt động của Ban chỉ đạo và các tổ chỉ đạo giám sát, kiểm tra, xử lý đối với các QTDND có vấn đề được triển khai kịp thời, chủ động trong lập kế hoạch chi trả BHTG đối với các QTDND sắp được xử lý pháp nhân theo chỉ đạo của NHNN.

BHTGVN thực hiện kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về BHTG và an toàn trong hoạt động ngân hàng Trong 6 tháng đầu năm 2016, BHTGVN đã hoàn thành kiểm tra tại chỗ đối với 210 đơn vị tham gia BHTG, đạt 46% kế hoạch cả năm 2019.

Công tác thông tin tuyên truyền

Bên cạnh việc đẩy mạnh 2 kênh truyền thông chính thức của BHTGVN là website và Bản tin BHTG, BHTGVN đã phối hợp thực hiện tuyên truyền chính sách BHTG trên các báo, tạp chí mang tính đại chúng, có lượng độc giả lớn; quảng bá hình ảnh, nội dung hoạt động BHTGVN trên các báo đài địa phương; thực hiện tuyên truyền thông qua mạng lưới của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tại 1500 điểm Bưu điện văn hóa xã, tạo kênh truyền thông tiếp cận tới công chúng hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Phối hợp với Chi nhánh NHNN các tỉnh, các tổ chức tham gia BHTG, tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức sự kiện tuyên truyền chính sách BHTG tại nhiều tỉnh thành trên cả nước thu hút được sự quan tâm, tin tưởng của người gửi tiền trên địa bàn.

Tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ

Bên cạnh việc triển khai các hoạt động nghiệp vụ, BHTGVN cũng chú trọng phát triển các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống như: Tổ chức cán bộ, Triển khai Dự án FSMIMS; Nghiên cứu ứng dụng; Hợp tác quốc tế...

Đến nay, BHTGVN đã hoàn thành Dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật BHTG, đề xuất các nội dung liên quan để BHTGVN tham gia sâu hơn vào quá

trình cơ cấu lại TCTD, cũng như thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND và Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020 định hướng đến 2030 theo quyết định của NHNN.

Tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả của hệ thống BHTG tại Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm, BHTGVN đã phối hợp với Tổng công ty BHTG Indonesia (IDIC) tổ chức Hội thảo về Cải cách tổ chức BHTG – Kinh nghiệm của IDIC tại Tp. Hà Nội và Đà Nẵng (Việt Nam); tổ chức tiếp đón Đoàn lãnh đạo cấp trung của Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc sang thăm và tìm hiểu hoạt động của BHTGVN; tham gia Hội nghị lần thứ 58 của Ủy ban điều hành và Hội thảo nghiên cứu lần thứ 5 của IADI, Hội nghị Thường niên APRC 2019, ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan BHTG Liên bang Nga và ký gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác với Tổng công ty BHTG Hàn Quốc.

BHTGVN đã hỗ trợ các tổ chức tham gia BHTG sử dụng phần mềm truyền thông tin báo cáo điện tử từ các tổ chức tham gia BHTG cho BHTGVN, xây dựng các mẫu biểu tổng hợp tình hình thu nhận thông tin báo cáo về tiền gửi, thường xuyên rà soát và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh trong quá trình gửi và tiếp nhận thông tin báo cáo.

2. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật BHTG để BHTGVN tham gia có hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu các TCTD, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mới theo quy định tại Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các TCTD, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND và Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020 định hướng đến 2030 theo Quyết định số 209/QĐ-NHNN ngày 31/01/2019 của NHNN.

- Phối hợp chặt chẽ với NHNN để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

- Triển khai đầy đủ và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN. Trong đó, tập trung: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra về tiền gửi được bảo hiểm, giám sát cảnh báo rủi ro và xử lý các TCTD yếu kém, đặc biệt là các QTDND có vấn đề; Nâng cao hiệu quả công tác chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền thông qua việc xây dựng kế hoạch dự phòng chi trả, đa dạng hóa các hình thức chi trả nhằm rút ngắn thời gian chi trả, đảm bảo chính xác, kịp thời. Nâng cao năng lực tài chính thông qua việc tính và thu đầy đủ phí BHTG theo quy định, đầu tư hiệu quả nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi bảo đảm nguyên tắc an toàn và phát triển vốn; Đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông, mở rộng các kênh thông tin và cải tiến các sản phẩm tuyên truyền nhằm

phổ biến chính sách BHTG đến công chúng ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nơi có hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG.

- Đẩy mạnh việc vận hành và sử dụng hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin và các ứng dụng phần mềm thuộc Dự án FSMIMS. Triển khai toàn diện hệ thống bảo đảm an toàn, bảo mật công nghệ thông tin.

- Tích cực nghiên cứu, tham gia đề xuất chính sách; chủ động tham gia các hoạt động trao đổi hợp tác với các tổ chức BHTG quốc tế và các tổ chức quốc tế khác.

- Thực hiện tốt các quy chế hoạt động của BHTGVN và phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức và động viên người lao động trong toàn hệ thống hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, chính sách xã hội, nỗ lực vì mục tiêu phát triển của hệ thống BHTGVN.

BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM